

ผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	กลยุทธ์จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยง
1	ความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลอื่น	10	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	-บุคลากรมีตระหนักในเรื่องของข้อมูลในการพึงรักษาสิทธิ์ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล -มีการเปลี่ยนรหัสผ่านตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศฯ -ไม่ตีตประกาศรหัสผ่านในที่สาธารณะ
2	ความเสี่ยงจากการนำเอาอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเชื่อมต่อ	6	ลดความเสี่ยง	จัดหาเครื่องและอุปกรณ์สำรองเพื่อให้สามารถใช้ทดแทนชั่วคราว เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ จัดทำแผนการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องและ อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ/ดำเนินการเพิ่ม จุดเชื่อมต่อสัญญาณ อินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม
3	ความเสี่ยงจากกระไฟฟ้า ชัดข้อง ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้ากระชาก	15	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	-เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีเครื่องสำรองไฟที่มีประสิทธิภาพ เครื่องลูกข่าย สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 10-20 นาที เครื่องแม่ข่ายสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที -ห้อง Data Center มีระบบไฟฟ้าสำรองขนาด 300 kW จ่ายไฟภายในเวลาไม่เกิน 8 นาที
4	ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย Internet ใช้งานไม่ได้	9	ลดความเสี่ยง	-มีเครือข่าย Internet เพิ่ม
5	ความเสี่ยงจากการขาดทักษะ ความชำนาญ เฉพาะด้าน ของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน/บุคลากรไม่เพียงพอ	6	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	-จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เพิ่มเติม -จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามได้

6	<p>ความเสี่ยงจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> -การเกิดไฟไหม้ -อาคารถล่ม -ความไม่สงบใน เรียบริ้อยใน บ้านเมือง 	5	<p>ควบคุมความ</p> <p>เสี่ยง(มีแผน</p> <p>ควบคุมความ</p> <p>เสี่ยง)</p>	<p>-ประสานงานกับฝ่าย อาคาร สถานที่ เพื่อจัดทา</p> <p>ระบบเตือนภัย ระบบดับจับความร้อน</p>
7	<p>ความเสี่ยง จาก</p> <p>เครื่อง</p> <p>คอมพิวเตอร์ลูก</p> <p>ข่ายหรือ</p> <p>อุปกรณ์ขัดข้อง</p> <p>ไม่สามารถ</p> <p>ทำงานได้</p> <p>ตามปกติ</p>	10	<p>ควบคุมความ</p> <p>เสี่ยง(มีแผน</p> <p>ควบคุมความ</p> <p>เสี่ยง)</p>	<p>-จัดทำแผนการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องและ</p> <p>อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ</p>
8	<p>ความเสี่ยงจาก</p> <p>เครื่อง</p> <p>คอมพิวเตอร์แม่</p> <p>ข่ายหรือ</p> <p>อุปกรณ์ขัดข้อง</p> <p>ไม่สามารถ</p> <p>ทำงานได้</p> <p>ตามปกติ</p>	15	<p>ควบคุมความ</p> <p>เสี่ยง(มีแผน</p> <p>ควบคุมความ</p> <p>เสี่ยง)</p>	<p>-ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายในห้องที่มีความเหมาะสม</p> <p>-มีอุณหภูมิพอเหมาะ ควบคุมไม่ให้อุณหภูมิสูง</p> <p>เกินไป</p> <p>-สำรองข้อมูล Data Backup</p>